



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 11 มูลค่าข่าว 45,461.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.ชูนโยบายอินโนเวชันฮับส์ ดัน5 กลุ่มนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทิฆมสกุล ผอ.โครงการอินโนเวชัน ฮับส์ (Innovation Hubs) กล่าวว่าประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงการปฏิรูปองค์ความรู้ผ่านระบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและปฏิรูปคนและการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาอุดมศึกษา ได้ดำเนินการในรูปแบบศูนย์นวัตกรรม (Innovation Hubs) ในระยะแรกจะใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย และเน้นต่อยอดงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม จากนั้นใช้กลไกการทำงานแบบประชารัฐ สร้างความร่วมมือทุกฝ่าย และขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์

โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มนวัตกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร สร้างเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม อาหารเพื่อผู้ป่วยและผู้

สูงอายุ ตลอดจนอาหารที่มีรูปแบบการบริโภคแบบใหม่, กลุ่มพลังงานชีวภาพ การพัฒนาพลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพและชีวมวลสำหรับชุมชน, กลุ่มสังคมสูงอายุ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต, กลุ่มเมืองอัจฉริยะ พัฒนานวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การคมนาคม การขนส่งสินค้า พลังงาน และนวัตกรรมการเตือนภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น และกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีกับต้นทุนภูมิปัญญา และศักยภาพท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้มีกลุ่มเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Tech Start up) และยกระดับผู้ประกอบการเดิม (Existing industry) เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันให้ SMEs ของประเทศตั้งเป้าดัน SMEs ไทย ด้วยงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 200 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SMEs ไม่ต่ำกว่า 10%